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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2568 

บริษัท เอ็กซส์ปริง แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
 

 

วัน เวลา และสถานทีป่ระชุม 

ประชุมในวันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ดว้ยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์โดยด าเนินการถ่ายทอดจาก
บริษัท เอ็กซส์ปริง แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เลขที่ 59 สิริ แคมปัส ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ  
เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110  

กรรมการของบริษทัฯ ทีเ่ข้าร่วมประชุม 

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 

คณุธนารกัษ์ พงษ์เภตรา - กรรมการอิสระ 

- ประธานกรรมการ 

- ประธานคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

- กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

คณุระเฑียร ศรมีงคล - กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม 

- ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

- ประธานคณะกรรมการบรหิาร 

- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

นพ. ไพโรจน ์บญุคงชื่น - กรรมการอิสระ 

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณุพินิจ พวัพนัธ ์ - กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม 

- กรรมการคณะกรรมการบรหิาร 

คณุวรางคณา อคัรสถาพร - กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม 

- ผูจ้ดัการใหญ่ 

- กรรมการคณะกรรมการบรหิาร 

- กรรมการคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

- กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน 
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รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 

คณุอภิชาติ จตูระกลู - กรรมการ 

คณุธงชยั จิรอลงกรณ ์ - กรรมการ 

คณุกิตตชิยั รกัตะกนษิฐ์ - กรรมการอิสระ 

- ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน 

- กรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

มีกรรมการเขา้รว่มประชมุจ านวน 8 ท่าน จากกรรมการทัง้หมดจ านวน 8 ท่าน คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ผู้สอบบัญชทีีเ่ข้าร่วมประชุม ตวัแทนจาก บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด   

ทีป่รึกษากฎหมายทีเ่ข้าร่วมประชุม ตวัแทนจาก บรษิัท ส านกังานพฒันสิทธ์ิ ทนายความ จ ากดั 

เร่ิมการประชุม 

นายธนารักษ ์พงษเ์ภตรา เป็น ประธานทีป่ระชุม (“ประธานฯ”) 

ก่อนเริ่มการประชุม นายสภุชาญ จรณะกรัณย ์ประธานส านกักฎหมายและก ากับดูแลการปฏิบตัิงาน ซึ่งไดร้บัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิัทฯ ใหท้ าหนา้ที่ชีแ้จงรายละเอียด ขัน้ตอนวิธีการประชมุ และล าดบัการประชมุ ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบ ดงันี ้

การประชุมวันนี ้จะเป็นการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งเป็นไปตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม เรื่อง มาตรฐานการรกัษาความมั่นคงปลอดภยั
ของการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 โดยบรษิัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีผูใ้หบ้รกิารไดแ้ก่ บรษิัท อินเวนทเ์ทค ซิสเท็มส ์(ประเทศ
ไทย) จ ากดั ซึ่งเป็นผูจ้ดัการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่มีความเชี่ยวชาญและไดร้บัการรบัรองจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันี  ้

-  ระบบควบคมุการประชมุ (Zoom Meeting) ที่ผ่านการรบัรองระบบควบคมุการประชมุ (Certification) และ 

- ระบบการลงคะแนน Inventech Connect ที่ ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self- Assessment) จาก
ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์(ETDA) แลว้ 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังเพิ่มทางเลือกในการมอบฉันทะใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยใหม้ีการมอบฉันทะผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส ์โดย
บริษัทฯ ไดใ้ชบ้ริการ e-Proxy Voting ของบริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก
และเป็นการเพิ่มช่องทางในการใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน อีกทัง้ยงัช่วยลดการใชก้ระดาษ  และเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกอีกดว้ย 

การประชมุในครัง้นี ้บริษัทฯ ไดม้ีการบนัทึกภาพและเสียงในการประชุม รวมถึงไดม้ีการไดถ้่ายทอดสญัญาณภาพและเสียงของ
การประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference จากหอ้งประชุมอาคารส านักงานใหญ่ของบริษัทฯ โดยท่านผูถื้อหุน้
สามารถยืนยันตัวตนและลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมไดต้ามรายละเอียดส่ิงที่ส่งมาดว้ย 8 ที่บริษัทฯ ไดน้ าส่งใหก้ับท่านผูถื้อหุน้
พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุแลว้ 
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บริษัทฯ ไดก้ าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี  2568 (Record Date) ตามพระราชบัญญัติ
หลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ. 2535 (มาตรา 89/26) เป็นวันที่ 17 มีนาคม 2568 รายละเอียดสามารถเขา้ไดจ้ากหนา้
เว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ่งจะปรากฏขอ้มลูส าคญัของบริษัทฯ รวมถึงรายชื่อผูถื้อหุน้รายใหญ่และขอ้มลู
ข่าวสารต่าง ๆ ดว้ย 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหก้บัผูถื้อหุน้เสนอตวับุคคลเพื่อเขา้สู่กระบวนการสรรหากรรมการแทนกรรมการท่ีครบรอบออกตาม
วาระ รวมถึงเปิดโอกาสเสนอเรื่องเพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นครัง้นี ้ 
ตัง้แต่วนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2567 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2568 โดยบรษิัทฯ ไดแ้จง้การเชิญชวนดงักล่าวผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเว็บไซตข์องบริษัทฯ ตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าไม่ม ี
ผูถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการตามระเบียบขอ้บังคบัของบริษัทฯ  
นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งค าถามที่เก่ียวขอ้งกับวาระการประชุมล่วงหนา้ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
ครัง้นีผ่้านทางอีเมล หรือ ส่งจดหมายมายงับรษิัทฯ โดยสามารถกระท าไดภ้ายในวนัท่ี 21 เมษายน 2568 ซึ่งบรษิัทฯ ไดร้บัค าถาม
ล่วงหนา้จากผูถื้อหุน้มาบางรายแลว้ 

มีผูถื้อหุน้ลงทะเบียนเขา้รว่มการประชมุ ดงันี ้ 

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมดว้ยตนเองจ านวน 3 ราย รวมจ านวนหุน้ได ้21,558,410 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจ านวน 39 ราย                   
รวมจ านวนหุ้นได้ 5,063,369,017 หุ้น รวมจ านวนผู้เข้าประชุมทั้งสิน้ 42 ราย รวมจ านวนหุ้นทั้งสิน้ 10,700,191,101 หุ้น                            
คิดเป็นรอ้ยละ 47.5218 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯ ถือว่าครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 
ที่ว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า  25 คน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด                          
และตอ้งมีจ านวนหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

หลังจากนั้น นายธนารกัษ์ พงษ์เภตรา ประธานกรรมการบริษัท ในฐานะประธานที่ประชุมผูถื้อหุน้ ไดก้ล่าวเปิดประชมุสามญั 
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2568 ของบรษิัทฯ โดยประธานฯ ไดก้ล่าวตอ้นรบัและขอบคณุผูถื้อหุน้ท่ีมาเขา้รว่มประชมุ พรอ้มทัง้ไดแ้นะน า
คณะกรรมการบริษัทต่อที่ประชุมผู ้ถือหุ ้น ซึ่งการประชุมในครัง้นี ้บริษัทฯ ไดเ้ชิญตัวแทนจากบริษัท ส านักงานพัฒนสิทธ์ิ 
ทนายความ จ ากัด มาเขา้ร่วมประชุม เพื่อท าหนา้ที่ดูแลใหก้ารประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมายและ
ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ พรอ้มทัง้ท าหนา้ที่เป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการประชมุผูถื้อหุ้นครัง้นี ้นอกจากนี ้บรษิัทฯ ยงัได้
เชิญผูส้อบบญัชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด  และผูบ้ริหารดา้นบญัชีของบริษัทฯ มาเขา้ร่วมประชุม เพื่อตอบขอ้ซกัถาม
จากผูถื้อหุน้ดว้ย 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้นายสุภชาญ จรณะกรัณย ์เป็นผู้อธิบายถึงขั้นตอนและกระบวนการในการด าเนินการประชุม  
โดยนายสภุชาญ จรณะกรณัย ์ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบ ดงันี ้

การประชุมในครัง้นี ้บริษัทฯ จะมีการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลเช่น ชื่อ-สกุล ภาพนิ่ง เสียง และภาพเคล่ือนไหว
ของผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านเพื่อการบนัทึกและการจดัท ารายงานการประชุม การบริหารจดัการการประชุม เป็นตน้ โดยรายละเอียด
เก่ียวกบัการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคล เป็นไปตามประกาศเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลที่ไดแ้จง้ใหท้กุท่านทราบแลว้ 
ซึ่งการด าเนินการดงักล่าวเป็นไปตามพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 

ทัง้นี ้วิธีการและหลกัเกณฑก์ารประชมุมีดงันี ้
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- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชมุ ผูถื้อหุน้จะมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุน้ที่ตนถืออยู่ และ/หรือ ที่ไดร้บัมอบฉันทะ 
โดยถือว่า 1 หุน้เท่ากบั 1 เสียง 

- ผูถื้อหุน้ 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหน่ึงเท่านัน้ เวน้แต่ผูถื้อหุน้
ที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได ้

- ส าหรบัวาระที่ 6 เก่ียวกับการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะใชว้ิธีการเลือกตัง้เป็นรายบุคคล เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

กติกา วิธีการลงคะแนน การนบัคะแนน และวิธีการถามค าถามหรือแสดงความคิดเห็น มีดงันี ้

1.  การประชมุจะพิจารณาเรื่องตามล าดบัระเบียบวาระท่ีระบไุวใ้นหนงัสือเชิญประชมุ โดยจะน าเสนอขอ้มลูในแต่ละวาระ และ
เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซักถามก่อนการลงมติ และจะแจง้ผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น  ๆ     
เสรจ็สิน้ตามล าดบั 

2. ในการลงคะแนนเสียง ใหผู้ถื้อหุน้เลือกวาระที่ตอ้งการลงคะแนน จากนัน้กดปุ่ ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องส าหรบั
การออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และ งดออกเสียง ส าหรบัผูท้ี่ไดร้บัมอบฉนัทะหลายราย 
ระบบจะแสดงรายชื่อทัง้หมดที่ไดร้บัมอบฉนัทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบคุคล 

 หากตอ้งการยกเลิกการลงคะแนน ใหก้ดปุ่ ม "ยกเลิกการลงคะแนน" ส าหรบัผูถื้อหุน้ท่านใดไม่ไดอ้อกเสียงลงคะแนนภายใน
เวลาที่ก าหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่านผูถื้อหุน้ “เห็นดว้ย” กับวาระนัน้ ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถท าการแกไ้ขได ้
จนกว่าจะมีการแจง้ปิดการลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ โดยบริษัทฯ ใหเ้วลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมี
การปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแลว้ จะประกาศผลของวาระนัน้ใหท้ี่ประชมุทราบต่อไป 

3.  กรณีรบัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้หลายราย โดยใชอ้ีเมลและเบอรโ์ทรศพัทเ์ดียวกันในการยืนยันตวัตนในการรบัมอบฉันทะ 
ระบบจะรวมรายชื่อผูม้อบฉันทะใหใ้นบญัชีผูใ้ชง้านเดียวกัน เวน้แต่ใชอ้ีเมลและเบอรโ์ทรศัพทใ์นการยืนยันตวัตนต่างกัน 
ระบบจะไม่รวมรายชื่อผูม้อบฉันทะ แต่จะเป็นการใชง้านแยกบญัชีผูใ้ช ้หากตอ้งการเขา้ใชง้านบญัชีอื่น ๆ ใหก้ดเลือกที่เมนู 
“บญัชีผูใ้ช”้ และกดที่ปุ่ ม “เปล่ียนบญัชี” เพื่อเขา้ใชง้านในบญัชีของผูม้อบฉันทะรายอื่น ๆ  โดยการเปล่ียนบญัชีระบบจะไม่
น าคะแนนเสียงออกจากฐานการประชมุ 

4.  ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ท าการลงทะเบียนออกจากองคป์ระชมุก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด  ๆ  คะแนนเสียงของผูถื้อหุน้จะไม่
ถูกนับเป็นองคป์ระชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกน ามานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม   
การออกจากองคป์ระชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผูถื้อหุน้หรือผู้รบัมอบฉันทะในการกลับเขา้ร่วม
ประชมุ และลงคะแนนเสียงในวาระท่ียงัไม่ไดด้  าเนินการในระบบ 

5.  การถามค าถามหรือแสดงความเห็นในหอ้งประชมุ 

 ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชมุสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวขอ้ง
กับวาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสม โดยท าการเลือกวาระที่ตอ้งการสอบถามหรือแสดงความเห็น จากนัน้กดปุ่ ม “ค าถาม” 
โดยสามารถสอบถามได ้2 ช่องทาง คือ 
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-  สอบถามผ่านขอ้ความ โดยสามารถพิมพข์อ้ซกัถามที่ตอ้งการ จากนัน้กดปุ่ ม “ส่งค าถาม” โดยบรษิัทฯ จะอ่านและตอบ
ค าถามที่เก่ียวขอ้งกับวาระนัน้ ๆ ใหท้ี่ประชุมทราบต่อไป อย่างไรก็ดี หากมีค าถามที่ถูกส่งเขา้มาในระบบเป็นจ านวน
มาก บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาคดัเลือกค าถามตามความเหมาะสม 

-  สอบถามผ่านภาพและเสียง (vdo conference) โดยใหก้ดปุ่ ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนัน้กด “ตกลง” เพื่อ
ยืนยันการจองคิว โดยผูด้  าเนินการประชุมจะแจง้ชื่อ-นามสกุลของผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีไดร้บัสิทธ์ิในการถามค าถาม 
จากนัน้ใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุท าการเปิดไมโครโฟนและกลอ้งของผูเ้ขา้รว่มประชมุก่อนจะสอบถามค าถาม โดยขอใหแ้จง้
ชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผูถื้อหุน้หรือผูม้อบฉันทะก่อนถามค าถามทุกครัง้ เพื่อใหบ้ริษัทฯ สามารถน ามาบนัทึกลง
ในรายงานการประชมุไดอ้ย่างถกูตอ้งครบถว้น 

 ทั้งนี ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการตัดภาพและเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีถามค าถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพหรือหมิ่น
ประมาทผูอ้ื่น หรือละเมิดกฎหมายใด ๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชมุหรือก่อใหเ้กิด
ความเดือดรอ้นต่อผูเ้ขา้รว่มประชมุรายอื่น 

6. ในกรณีมีผูถื้อหุน้ตอ้งการถามค าถามดว้ยภาพและเสียงในระบบเป็นจ านวนมาก เพื่อเป็นการรกัษาระยะเวลาการประชมุ 
บริษัทฯ จะใหผู้ถื้อหุน้ท าการสอบถามค าถามผ่านขอ้ความ  เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่ด  าเนินการตอบค าถาม หรือน าค าถามของ 
ผูถื้อหุน้ไปตอบตอนทา้ยประชมุ หรือน าไปตอบไวห้นา้เว็บไซตข์องบรษิัทฯ ตามที่บรษิัทฯ เห็นควร 

7.  กรณีผูถื้อหุน้ประสบปัญหาการเขา้ระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน ใหศ้ึกษาและปฏิบตัิตามค าแนะน าที่ไดแ้จง้ไป
พรอ้มกับหนงัสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจา้หนา้ที่ Inventech Call Center ได้
จากหมายเลขโทรศพัทแ์ละ Line Official ตามที่ปรากฎบนหนา้จอ 

8. หากเกิดกรณีระบบขดัขอ้งระหว่างการประชมุ ผูถื้อหุน้จะไดร้บัอีเมลเพื่อกลบัเขา้สู่การประชมุผ่านระบบส ารองต่อไป 

อย่างไรก็ตาม ภายหลงัจากการประชมุไดเ้ริ่มด าเนินไปแลว้ ยงัคงมีผูถื้อหุน้มาลงทะเบียนเพิ่มเติมอีก ดงันัน้ จ านวนผู้
ถือหุน้และจ านวนหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุจึงเพิ่มขึน้ ในแต่ละวาระตามจ านวนผูถื้อหุน้ท่ีมาลงทะเบียนจรงิ 

หลงัจากนัน้ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามประเด็นขอ้สงสยัเพิ่มเติม เมื่อไม่มีประเด็นสอบถามเพิ่มเติม จึงไดเ้ชิญ
ประธานฯ ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงัต่อไปนี ้

วาระที ่1 เร่ืองประธานฯ แจ้งทีป่ระชุมเพื่อทราบ 
ไม่มี 

วาระที ่2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2567 

 นางสาววรางคณา อัครสถาพร ผูจ้ัดการใหญ่ เสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2567 ที่ไดจ้ัดขึน้เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ซึ่งบริษัทฯ ไดส่้งส าเนารายงานการประชมุ
ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตาม เอกสารแนบ 1 โดยรายงานการประชุมดังกล่าว 
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า ไดม้ีการบนัทึกรายงานการประชมุไว้อย่างถูกตอ้งจึงขอใหท้ี่
ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2567 ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2567 

 หลงัจากนัน้ นายสภุชาญ จรณะกรณัย ์ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นและสอบถามขอ้สงสยัต่าง ๆ  
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 เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามและขอแกไ้ข นายสภุชาญ จรณะกรณัยไ์ดข้อใหท้ี่ประชุมลงมติ โดยมติใน
วาระนีใ้ชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 มติทีป่ระชุม 

 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 
ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้ 

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชมุและมีสิทธิออกเสียง จ านวนเสียง (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เห็นดว้ย 5,085,242,427 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวมจ านวนทัง้สิน้ 5,085,242,427 100.0000 

วาระที ่3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการด าเนินงานในปี 2567 

นางสาววรางคณา อคัรสถาพร ผูจ้ดัการใหญ่ รายงานผลการด าเนินงานในปี  2567 ต่อที่ประชมุ ดงันี ้

ผลการด าเนินงานรวมส าหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2567 

1. บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายไดร้วม 881.76 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 260.05 ลา้นบาท คิดเป็น 42% สาเหตุ
หลกัมาจาก 

• รายไดด้อกเบีย้ 567.77 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 100.89 ลา้นบาท โดยหลกัเพิ่มขึน้จากรายไดด้อกเบีย้จาก
เงินใหกู้ย้ืมแก่บริษัทที่ไม่เก่ียวขอ้งกัน 46.78 ลา้นบาท และรายไดด้อกเบีย้จากเงินใหสิ้นเชื่อจากการ
ซือ้ลกูหนี ้50.16 ลา้นบาท ของบรษิัท บรหิารสินทรพัย ์เอ็กซส์ปรงิ เอ เอ็ม ซี จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อย 

• รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิาร 189.76 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 102.60 ลา้นบาท โดยหลกัเพิ่มขึน้จากการ
รบัรูร้ายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย 18.03 ลา้นบาทและ 84.57 ลา้นบาท 
ตามล าดับ โดยรายไดข้องบริษัทย่อยที่เพิ่มขึน้มาจากรายไดข้องบริษัท หลักทรัพยจ์ัดการกองทุน 
เอ็กซส์ปรงิ จ ากดั และ บรษิัท เอ็กซส์ปรงิ ดิจิทลั จ ากดั 

• ก าไรจากเงินลงทนุและเงินปันผล 84.71 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 29.57 ลา้นบาท โดยหลกัเพิ่มขึน้จากก าไร
จากเงินลงทุนและเงินปันผล 4.48 ลา้นบาท และก าไรจากสินทรพัยด์ิจิทลั 25.09 ลา้นบาท เป็นผล
จากการปรบัตวัขึน้ของราคาตราสารหนีแ้ละตราสารทนุรวมถึงราคาครปิโตเคอรเ์รนซีระหว่างปี 2567 

2. ค่าใชจ้่ายรวม 683.48 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 133.29 ลา้นบาท สาเหตหุลกัมาจาก 

• ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 338.15 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 64.83 ล้านบาท จากการเพิ่มจ านวน
พนกังานเพื่อรองรบัการขยายธุรกิจของกลุ่มบรษิัท 

• ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 49.79 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 28.45 ล้านบาท โดยหลักมาจาก
ค่าธรรมเนียมและบรกิารจ่ายตามรายไดค้่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึน้ของบรษิัทย่อย 
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• ผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ 104.46 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 12.83 ลา้นบาท โดยหลกัเกิดจาก
การตัง้ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตจากเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลูกหนีข้องบริษัท บริหารสินทรพัย ์
เอ็กซส์ปรงิ เอ เอ็ม ซี จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยจากการรบัเงินจากลกูหนีแ้ละการรบัรูร้ายไดด้อกเบีย้ใน
ระหว่างปี 

• ค่าใชจ้่ายอื่น 191.08 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 27.18 ลา้นบาท โดยหลักเพิ่มขึน้จากค่าใชจ้่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 7.50 ลา้นบาท ค่าที่ปรกึษาและค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 7.40 ลา้นบาท และ
ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ี และอปุกรณ ์6.76 ลา้นบาท 

3. บริษัทฯ รบัรูส่้วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 29.59 ลา้นบาท โดยส่วนแบ่งก าไรลดลง 29.88 
ลา้นบาท โดยหลักเกิดจากการรบัรูส่้วนแบ่งก าไรจากบริษัทหลักทรพัย ์กรุงไทย เอ็กซส์ปริง จ ากัด  ซึ่ง
บรษิัทถือหุน้ในอตัรารอ้ยละ 49.71 ลดลง 29.92 ลา้นบาท โดยบรษิัทหลกัทรพัย ์กรุงไทย เอ็กซส์ปรงิ จ ากดั มี
ก าไรสทุธิลดลง 60.18 ลา้นบาท โดยรายไดค้่านายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัยล์ดลง 87.33  ลา้นบาท หรือ
ลดลงรอ้ยละ 14.25 อนัเป็นผลมาจากมลูค่าการซือ้ขายหุน้สามญัเฉล่ียของตลาดหลกัทรพัยล์ดลงจาก 
49,408.50 ลา้นบาท/วนั เหลือ 43,495.94 ลา้นบาท/วนั หรือลดลงรอ้ยละ 11.97 และรายไดอ้ื่นลดลง 
54.53 ลา้นบาท ในขณะท่ีค่าใชจ้่ายรวมลดลง 81.68 ลา้นบาท 

4. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดน้ิติบุคคล 63.74 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 42.39 ลา้นบาท โดยหลักเกิดจากก าไรจาก 
การด าเนินงานส าหรบัปีที่เพิ่มขึน้ 

5. สรุปบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิจากการด าเนินงานส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 
จ านวน 160.84 ลา้นบาท เทียบกับผลการด าเนินงานของปีก่อนซึ่งมีก าไรสุทธิ 106.09 ลา้นบาท ซึ่ง
เพิ่มขึน้จ านวน 54.75 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 52  

การด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทในปี 2568 

กลุ่มบริษัทเอ็กซส์ปริงต่อยอดความส าเร็จจากปี 2567 สรา้งการเติบโตภายใตแ้นวคิด “Resilient Growth in 
a Challenging Landscape” กา้วอย่างมั่นคงท่ามกลางความผนัผวนของตลาด ดว้ยผลิตภณัฑ ์และบริการ
ที่ตอบโจทยท์ัง้ภาคธุรกิจที่ตอ้งการเงินทุนและนกัลงทนุที่แสวงหาผลตอบแทนท่ียั่งยืน มุ่งเนน้การเพิ่มรายได้
ที่มั่นคง รบัมือกบัความทา้ทายของตลาด 

โดยในปีนีก้ลุ่มบริษัทเอ็กซส์ปริงยังคงด าเนินธุรกิจตามวิสัยทัศนท์ี่มุ่งเป็นศูนยก์ลางที่เชื่อมโยงระหว่างผูท้ี่
ตอ้งการเงินทุนและนักลงทุนที่มีศักยภาพ ดว้ยผลิตภัณฑแ์ละบริการทางการเงินที่หลากหลาย ซึ่งสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ย่างครบวงจร ซึ่งในปี 2568 นีบ้ริษัทฯ ตัง้เป้ารายไดร้วมที่ 1,100 ลา้น
บาท โดยยงัคงเนน้การเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน แมว้่าภาวะเศรษฐกิจในปัจจบุนัจะมีความทา้ทายเป็น
อย่างมาก โดยคาดการณร์ายไดจ้ะมาจาก  4 ส่วนหลกั ๆ ดงันี ้ 

ส่วนที่ 1  ธุรกิจสินเชื่อ  บริษัทฯ มีการขยายพอรต์สินเชื่ออย่างต่อเนื่องและมีนยัส าคญั โดยเฉพาะในภาวะที่
สถาบันการเงินหลักต่างระมดัระวงัและชะลอการปล่อยสินเชื่อ  บริษัทฯ จึงสามารถเขา้มาตอบสนองความ
ตอ้งการในตลาดไดอ้ย่างเหมาะสมและทันเวลา  และจะส่งผลใหร้ายไดจ้ากดอกเบีย้มีการเติบโตอย่างมี
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นยัส าคญั นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีการขยายการบริการ Private Credit แก่นกัลงทุนที่สนใจเขา้มาร่วมลงทนุ 
ซึ่งไดร้บัการตอบรบัอย่างดีจากนกัลงทนุในปีที่ผ่านมา 

ส่วนที่ 2 ธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง  ในปีนีบ้ริษัทฯ มีแผนในการออกผลิตภณัฑท์างการเงินทัง้แบบดัง้เดิมและ
รูปแบบดิจิทลัอย่างหลากหลายมากขึน้  

ส าหรบัธุรกิจหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ บรษิัทฯ ไดว้างแผนออกผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ อย่างสม ่าเสมอ ไม่ว่าจะเป็น 
Private Fund หรือ Mutual Fund โดยในปีที่ผ่านมาบรษิัทย่อยประสบความส าเรจ็ในการปิดขายกองทุนส่วน
บุคคลที่มีนโยบายการลงทุนใน Private Real Estate จ านวน 4 กองทุน และกองทุนรวมอีก 2 กองทุน ซึ่ง
ส าหรบัในปีนี ้ไดม้ีการวางแผนท่ีจะเปิดตวัผลิตภณัฑท์างการเงินใหม่ ๆ เพิ่มเติมอีกกว่า 10 - 15 กองทนุ เพื่อ
รองรบัความตอ้งการของนกัลงทุนที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง  โดยในช่วงไตรมาสที่ 1 ที่ผ่านมา บริษัทย่อย
ไดปิ้ด Term Fund หรือ กองทุนตราสารหนีท้ี่ก  าหนดอายโุครงการ 6 เดือน จ านวน 1 กองเป็นที่เรียบรอ้ย ซึ่ง
บรษิัทฯ เนน้บรหิารกองทนุเพื่อใหส้รา้งผลตอบแทนที่สงู และมีความเส่ียงอยู่ในระดบัต ่า  

ในดา้นธุรกิจสินทรพัยด์ิจิทลัเอง ก็มีแผนในการระดมทนุผ่าน Initial Coin Offering (ICO) มากขึน้ หลงัจากที่
เคยประสบความส าเรจ็กบัการออก Siri Hub Token เมื่อประมาณ 4 ปีที่แลว้ ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ไดเ้ผชิญ
กบัขอ้จ ากดัในเรื่องของภาษีที่ส่งผลกระทบต่ออตุสาหกรรมสินทรพัยด์ิจิทลัโดยรวม อย่างไรก็ตาม ในปีที่ผ่าน
มากรมสรรพากรไดย้กเวน้ขอ้จ ากัดดา้นภาษีดงักล่าว ส่งผลใหต้ลาด ICO กลบัมาฟ้ืนตวัดีขึน้อย่างเห็นไดช้ดั 
บริษัทย่อยจึงกลบัมาด าเนินการใหบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัส าหรบัการระดมทุนผ่าน ICO อีกครัง้ 
โดยเริ่มจากการเป็นผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัส าหรบัการเสนอขายโทเคนดิจิทลัของบริษัทใน
เครือของ Asset Wise โดยเป็นการเสนอขายต่อบคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) และมีมลูค่าการเสนอ
ขายประมาณ 400 ลา้นบาท ทัง้นี ้โทเคนดิจิทลัดงักล่าวเป็นโทเคนดิจิทลัที่เชื่อมโยงกบัโครงการคอนโดมิเนียม
ชื่อ Kavalon ซึ่งอยู่ติดกับมหาวิทยาลยักรุงเทพ และไดปิ้ดการเสนอขายส าเร็จเมื่อวนัที่ 24 กุมภาพนัธท์ี่ผ่านมา 
โดยในปีนีบ้ริษัทย่อยมีแผนจะใหบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัส าหรบัการระดุมทุนผ่าน ICO เพิ่มเติม
อีกประมาณ 3-5 โครงการ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพการเติบโตของรายไดค้่าธรรมเนียมและบริการที่
แข็งแกรง่ ทัง้จากผลิตภณัฑแ์บบดัง้เดิมและแบบดิจิทลั 

ส่วนที่ 3 ธุรกิจบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ  บริษัทฯ มีแผนการขยายธุรกิจดว้ยการซือ้หนีด้อ้ยคุณภาพ
เพิ่มเติมจากสถาบันการเงินที่ตอ้งการลดภาระสินทรัพย์ดอ้ยคุณภาพ โดยตั้งเป้าประมูลหนี ้เข้าพอรต์
ประมาณ 2,000 ลา้นบาท แบ่งเป็น สินเชื่อแบบมีหลกัประกนั 80% และไม่มีหลกัประกนั 20% และ 

ส่วนที่ 4 บริษัทฯ ไดเ้ปิดตัวแอปพลิเคชนัเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบ้ริการและขยายฐานลูกคา้  โดยแอป
พลิเคชนันีจ้ะช่วยใหล้กูคา้สามารถเปิดบญัชี ลงทุน และติดตามพอรต์การลงทุนไดส้ะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึน้  
รวมถึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดตน้ทนุในการด าเนินธุรกิจอีกดว้ย 

ในส่วนของการด าเนินธุรกิจภายใตก้รอบความรบัผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม บริษัทฯ มุ่งมั่นและให้
ความส าคัญในการสรา้งผลกระทบเชิงบวกใหก้ับสังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยในปี 2567 บริษัทฯ ไดร้่วมกับ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและสมาคม
คนหูหนวกแห่งประเทศไทย จดักิจกรรมส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาความรูท้างการเงิน  การลงทุนและ
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การป้องกันการหลอกลวงลงทุนใหแ้ก่ผูม้ีความบกพร่องทางการไดย้ิน และบุคลากรที่เก่ียวขอ้งผ่านการจดั
กิจกรรมสมัมนาดา้นการเงินการลงทุน การจดัท าจอล่ามและค าบรรยายประกอบวีดิทศันค์วามรูท้างการเงิน
การลงทุน และการป้องกันการถูกหลอกลวงจากการลงทุน พรอ้มกับการรณรงคส่์งเสริมการระดมทุนเพื่อ
สนับสนุนค่าใชจ้่ายในการพัฒนาการศึกษาส าหรบัผูม้ีความบกพร่องทางการไดย้ินทั่วประเทศภายใตช้ื่อ
โครงการ Because Sharing is Caring – “The Unsilenced Truths เสียงไม่เงียบ เงินทองเรื่องตอ้งรู”้ เพื่อให้
ผู้มีความบกพร่องทางการไดย้ินซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่มักพบอุปสรรคในการเข้าถึงขอ้มูลข่าวสาร  จาก
วิธีการและรูปแบบของการส่ือสารส าหรบับุคคลทั่วไป และบ่อยครัง้ที่ตกเป็นเหยื่อของกลโกงการลงทุนใหม้ี
ความรูค้วามเขา้ใจในหลกัการเงินเบือ้งตน้ สามารถตดัสินใจวางแผนทางการเงินการลงทุน ไม่ตกเป็นเหยื่อ
ของกลโกงการลงทนุในรูปแบบต่างๆ และสามารถพฒันาตนเองเพื่อมีคณุภาพชีวิตที่ดี  

ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไดร้บัมอบโล่รางวลั พรอ้มดว้ยตราสญัลกัษณพ์ิเศษ “Investment Knowledge Provider” สาขา 
“การสรา้งองคค์วามรูอ้ย่างยั่งยืน” จากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ 
ภายใตโ้ครงการตลาดทุนร่วมใจส่งพลงัความรูสู้่ประชาชน จากการจดัท าโครงการส่งต่อความรูท้างการเงิน
เป็นปีที่ 2 โดยรางวลันีส้ะทอ้นถึงการเป็นองคก์รที่สรา้งคณุค่าในการเป็น “ผูใ้หค้วามรู”้ ดา้นการเงินการลงทนุ
ที่นอกเหนือจากการเสนอขายผลิตภณัฑ ์อนัเป็นคณุประโยชนแ์ก่สงัคมและประชาชน  

โดยในปี 2568 นี ้บริษัทฯ จะเดินหนา้สานต่อ โครงการ “Because Sharing is Caring – The Unsilenced 
Truths” และขยายผลเขา้สู่โรงเรียนสอนคนหูหนวก เพื่อใหค้วามรูด้า้นการเงินและการลงทุนแก่นกัเรียนผูม้ี
ความบกพร่องทางการไดย้ิน รวมถึงการพัฒนาส่ือวีดิทัศนพ์รอ้มจอล่ามภาษามือ เพื่อใหน้ักเรียนผูม้ีความ
บกพร่องทางการไดย้ินสามารถเขา้ถึงขอ้มูลดา้นการเงินอย่างเท่าเทียม มีความรูค้วามเขา้ใจในหลกัการเงิน
เบือ้งตน้ สามารถตดัสินใจวางแผนทางการเงินการลงทุนในอนาคต โดยไม่ตกเป็นเหยื่อของกลโกงการลงทนุ
ทกุรูปแบบ และสามารถพฒันาตนเองเพื่อมีคณุภาพชีวิตที่ดีต่อไป 

และเพื่อเป็นการส่งเสรมิบรรษัทภิบาลท่ีดี (Good Governance) บรษิัทฯ จึงขอแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบ ดงันี ้

ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นและผลการส ารวจบรรษัทภบิาล 

• บริษัทฯ ได้คะแนน  “ดีเยี่ยม” ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุม AGM ประจ าปี 2567 
ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย 

• บริษัทฯ  ไดค้ะแนน “ดี” จากผลการส ารวจบรรษัทภิบาล ปี 2567 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

ความคืบหน้าการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตหรือ 
CAC (Collective Action Coalition Against Corruption) 

• ส าหรับความคืบหน้าการเข้าร่วมโครงการ CAC นั้น บริษัทฯ ไดแ้สดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ
ดงักล่าว โดยในขณะนีอ้ยู่ในการด าเนินการเตรียมเอกสารเพื่อยื่นกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
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• อย่างไรก็ดี บรษิัทฯ ยงัมีหนา้ที่ตามกฎหมายที่จะตอ้งถือปฏิบตัิ โดยบรษิัทฯ จะไม่กระท าการใด ๆ ที่เป็น
การทุจริตคอรร์ปัชนั ไม่ว่าจะตามกฎหมาย ป.ป.ช. หรือกฎหมายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการด าเนินธุรกิจของ
บรษิัทฯ ในฐานะพลเมืองของประเทศนีอ้ย่างเครง่ครดั 

• หลักปฏิบัติเหล่านี ้ บริษัทฯ จะด าเนินการให้บริษัทที่อยู่ในกลุ่มบริษัท ปฏิบัติตามด้วยมาตรฐาน
เช่นเดียวกนัและไดถื้อปฏิบตัิเช่นนัน้มาโดยตลอด 

วาระนีไ้ม่มีการลงมติโดยผูถื้อหุน้ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ 

หลังจากนั้น นายสุภชาญ จรณะกรัณย ์ไดเ้ปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัยต่าง  ๆ โดยมีผู้ถือหุ้น
สอบถามเพิ่มเติมดงันี ้

ค าถามจากนายวันชัย เลิศศรีจตุพร อาสาผู้พิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น เป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริม 
ผูล้งทนุไทย ไดส้อบถาม ดงันี ้ 

- การเข้ามาด าเนินธุรกิจของธนาคารเสมือนจริง (Virtual Banking) โดยกลุ่มพันธมิตร 3 กลุ่มที่ไดร้ับ 
การอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทยจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจธุรกิจสินเชื่อ (Debt Financing) ของ
บริษัทฯ ในเชิงบวกและเชิงลบอย่างไร ทัง้นี ้การเปล่ียนแปลงดงักล่าวอาจถือได้ว่าเป็นภยัคุกคามและ
โอกาสทางธุรกิจ บรษิัทฯ มีแนวทางและแผนการรองรบัสถานการณด์งักล่าวอย่างไรบา้ง 

นายระเฑียร ศรีมงคล ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร แจง้ใหท้ี่ประชมุทราบ ดงันี ้

- ลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ และธนาคารมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญั กล่าวคือ ธุรกิจธนาคาร 
เป็นกิจการที่ด  าเนินการระดมทุนจากประชาชนโดยการรบัเงินฝากเพื่อน าไปใชใ้นการปล่อยสินเชื่อหรือ
การลงทุน ขณะที่ Virtual Banking ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของธุรกิจธนาคารที่ไม่มีสาขาทางกายภาพ แต่
ยงัคงใชโ้มเดลการระดมทนุจากประชาชนในลกัษณะเดียวกนั  

ในทางตรงกนัขา้ม บริษัทฯ ไม่ไดม้ีการรบัฝากเงินจากประชาชน แต่ด าเนินการใหกู้ย้ืมเงินโดยใชเ้งินทนุ
ของบรษิัทฯ โดยตรง  

ขอ้จ ากดัที่มีความแตกต่างกนัระหว่างการใหกู้ย้ืมเงินของบรษิัทฯ กบัการใหสิ้นเชื่อของธุรกิจธนาคารคือ 
บริษัทฯ สามารถเรียกดอกเบีย้เงินกูไ้ม่เกินรอ้ยละ 15 ต่อปี ในขณะที่ธนาคารสามารถเรียกเก็บดอกเบีย้
ในอตัราที่สงูกว่ารอ้ยละ 15 ต่อปี หากไดร้บัอนมุตัิจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

ส าหรบัผลกระทบต่อบริษัทฯ จากการเขา้มาด าเนินธุรกิจของ Virtual Banking คาดว่าจะไม่มี เนื่องจาก
โมเดลธุรกิจ (Business Model) กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย และแนวทางการหาลูกคา้ มีความแตกต่างจาก 
Virtual Banking อย่างมีนยัส าคญั 

ค าถามจากนายวันชัย เลิศศรีจตุพร อาสาผู้พิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น เป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริม 
ผูล้งทนุไทย ไดส้อบถาม ดงันี ้ 
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- บริษัทฯ มีรายไดร้วม 881.76 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 42% เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2566 อย่างไรก็ตาม รายได้
ดงักล่าวยงัไม่บรรลเุป้าหมายที่บรษิัทฯ ไดเ้คยแถลงไวท้ี่ระดบั 1,000 ลา้นบาท จึงขอสอบถามถึงมมุมอง
ของฝ่ายบริหารต่อแนวโนม้ผลการด าเนินงานในปี 2568 ภายใตบ้ริบทของเศรษฐกิจที่ยงัอยู่ในระยะฟ้ืน
ตวั ประกอบกบัความผนัผวนของตลาดทนุ และระดบัหนีค้รวัเรือนที่ยงัคงอยู่ในระดบัสงูอย่างต่อเนื่อง 

นางสาววรางคณา อคัรสถาพร ผูจ้ดัการใหญ่ แจง้ใหท้ี่ประชมุทราบ ดงันี ้

- รายไดร้วมของปี 2567 ไม่บรรลเุป้าเป้าหมายที่ก าหนดไวท้ี่ 1,000 ลา้นบาท เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ
โดยรวมในปี 2567 มีความผนัผวนอย่างรุนแรงและส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลประกอบการของบริษัท
หลักทรัพย ์กรุงไทย เอ็กซส์ปริง จ ากัด ซึ่งเป็นแหล่งรายไดห้ลักของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ดี บริษัทฯ 
สามารถรกัษาการเติบโตของรายไดจ้ากค่าธรรมเนียมดอกเบีย้ รวมถึงการบริหารจดัการตน้ทุนอย่างมี
ประสิทธิภาพจากการควบคุมค่าใชจ้่ายในกลุ่มบริษัทเพื่อลดตน้ทุนในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งจะท าให้
สดัส่วนค่าใชจ้่ายต่อรายไดล้ดลง 

ส าหรบั ปี 2568 บริษัทฯ ตัง้เป้าหมายรายไดร้วมไวท้ี่ 1,100 ลา้นบาท โดยมุ่งเนน้การขยายธุรกิจผ่าน
ธุรกิจหลกัทรพัยแ์บบ Traditional (Traditional Securities Business) และธุรกิจหลกัทรพัยแ์บบ Digital 
(Digital Securities Business) เพื่อเพิ่มรายไดจ้ากค่าธรรมเนียม ค่าบรกิารและดอกเบีย้เพื่อใหส้ามารถ
บรรลเุป้าหมายรายไดท้ี่ก าหนดไว ้

ค าถามจากนายวันชัย เลิศศรีจตุพร อาสาผู้พิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น เป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริม  
ผูล้งทนุไทย ไดส้อบถาม ดงันี ้

- คุณภาพของหนีท้ี่ไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPL) ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าซือ้ในปี 2567 มีสถานะโดยรวมเป็น
อย่างไร และบรษิัทฯ มีแนวทางในการบรหิารจดัการสินทรพัยเ์หล่านีใ้นระยะต่อไปอย่างไร 

- แมเ้งินใหสิ้นเชื่อโดยรวมของบรษิัทฯ จะมีแนวโนม้ลดลง แต่การตัง้ส ารองผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึน้ (ECL) กลบัปรบัตวัเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญั จึงขอสอบถามว่าบริษัทฯ ประเมินสถานการณ์
ลูกหนีว้่ามีจ านวนลูกหนีท้ี่มีความเส่ียงเพิ่มขึน้หรือไม่ และมีมาตรการบริหารความเส่ียงดา้นเครดิต
อย่างไร 

นางสาววรางคณา อคัรสถาพร ผูจ้ดัการใหญ่ แจง้ใหท้ี่ประชมุทราบ ดงันี ้

- ในปี 2567 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการเพิ่มขึน้ของเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนีเ้พิ่มขึน้รวม 2.149 
ลา้นบาท โดยมีการตัง้ส ารองผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ (ECL) เพิ่มขึน้จ านวน 12 ลา้น
บาท หรือคิดเป็น 0.56% ของยอดสินเชื่อที่เพิ่มขึน้ โดย ECL ที่ตัง้ในปี 2567 เป็นไปตามมาตรฐานทาง
บญัชี มีอตัราที่ไม่สงู อยู่ในระดบัที่ควบคุมได ้และไม่มีหนีเ้สียส่วนใหญ่เป็นการตัง้ส ารองส าหรบัเงินให้
สินเชื่อจากการซือ้ลกูหนีข้องบรษิัทย่อยที่มีหลกัประกนัรองรบั 

ค าถามจากนายวันชัย เลิศศรีจตุพร อาสาผู้พิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น เป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริม  
ผูล้งทนุไทย ไดส้อบถาม ดงันี ้
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- ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการตัง้ส ารองพิเศษ (impairment) หรือขาดทุนจากการลงทุนในสินทรพัยด์ิจิทลั
หรือไม่ 

นางสาววรางคณา อคัรสถาพร ผูจ้ดัการใหญ่ แจง้ใหท้ี่ประชมุทราบ ดงันี ้

- บริษัทฯ ไม่มีการตัง้ impairment ส าหรบัการลงทุนในสินทรพัยด์ิจิทัลเนื่องจากมีการ Mark to Market 
ซึ่งสะทอ้นอยู่ในงบการเงินของบรษิัทฯ อยู่แลว้ 

ภายหลังจากที่ได้มีการสอบถามและตอบข้อสงสัยต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมรับทราบรายงาน
ของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการด าเนินงานในปี 2567 ตามรายละเอียดทีร่ายงาน 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2567 

นางสาววรางคณา อคัรสถาพร ผูจ้ดัการใหญ่ เสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบ
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรบัปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งไดผ่้านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชขีอง
บริษัทฯ และไดผ่้านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ  และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ แลว้ 
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 2567 (แบบ 56-1 One 
Report) ตามเอกสารแนบ 2 ที่ไดจ้ัดส่งให้ผู้ถือหุน้พรอ้มกับหนังสือเชิญประชุมแลว้ จึงขอให้ที่ประชุม
พิจารณา 

หลงัจากนัน้ นายสชุาญ จรณะกรณัย ์ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามขอ้สงสยัตา่ง ๆ  โดยมีผูถื้อหุน้สอบถาม
เพิ่มเติมดงันี ้

ค าถามจาก นาย อดิศา เทพพิทักษ์ อาสาผู้พิทักษ์สิทธ์ิผู้ถือหุ้น เป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริม 
ผูล้งทนุไทย ไดส้อบถาม ดงันี ้

- สงครามการคา้ดา้นภาษีของประเทศสหรฐัอเมริกาจะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
หรือไม่ 

- ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงมีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีนโยบายหรือกลยุทธ์ด้าน 
การลงทนุอย่างไรเพื่อใหเ้กิดผลตอบแทนสงูสดุ 

นางสาววรางคณา อคัรสถาพร ผูจ้ดัการใหญ่ แจง้ใหท้ี่ประชมุทราบดงันี ้

- สถานการณส์งครามดา้นการคา้ดา้นภาษีระหว่างประเทศสหรฐัอเมริกาและประเทศอื่น ๆ ทั่วโลกยงัคง
อยู่ในระหว่างกระบวนการเจรจาเพื่อหาขอ้ตกลงผ่อนปรนระหว่างกัน อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจาก
ความตึงเครียดทางการคา้ดงักล่าวไดส่้งผลต่อเศรษฐกิจโลกใหม้ีแนวโนม้ชะลอตวั และเผชิญกับภาวะ
ตงึตวัทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 

บรษิัทฯ ไดส้งัเกตเห็นสญัญาณการชะลอตวัของเศรษฐกิจตัง้แต่ปีที่ผ่านมาและยงัคงมีมมุมองที่ต่อเนื่อง
มาถึงปีนี ้ซึ่งบริษัทฯ มองว่าเป็นโอกาสในการเพิ่มรายไดด้อกเบีย้และค่าธรรมเนียมบริการผ่านการให้
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กูย้ืมเงินและการระดมทนุทัง้ในช่องทางธุรกิจหลกัทรพัยแ์บบดัง้เดิม (Traditional Securities Business) 
และแบบดิจิทลั (Digital Securities Business) 

ส าหรบัธุรกิจบรหิารสินทรพัย ์คาดว่าจะไดร้บัผลกระทบเล็กนอ้ยเนื่องจากพอรท์หนีท้ี่บรษิัทฯ เขา้ซือ้ส่วน
ใหญ่มีหลักประกันมีมูลค่ารองรบัความเส่ียงไดอ้ย่างเหมาะสม ขณะเดียวกันแนวทางการลงทุนของ
บริษัทฯ มุ่งเนน้การลงทุนในสินทรพัยท์ี่มีหลักประกันเพื่อบริหารความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพและ
ส่งผลใหผ้ลตอบแทนจากการลงทนุมีแนวโนม้ปรบัตวัดีอย่างต่อเนื่อง  

ค าถามจาก นายอดิศา เทพพิทกัษ์ อาสาผูพิ้ทกัษ์สิทธ์ิผูถื้อหุน้ เป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุ
ไทย ไดส้อบถาม ดงันี ้

- เพราะเหตใุดสินทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอื่นจึงลดลงเป็นจ านวนมาก 

นางสาววรางคณา อคัรสถาพร ผูจ้ดัการใหญ่ แจง้ใหท้ี่ประชมุทราบดงันี ้

- สินทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอื่นลดลง 1.340 ลา้นบาท เนื่องจากบรษิัทฯ ไดม้ีการปรบัลดสดัส่วนการลงทุน
ในเงินลงทนุในตราสารทนุและหน่วยลงทนุเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจมีความผนัผวนค่อนขา้งสงูประกอบ
กบับรษิัทฯ มีโอกาสทางธุรกิจในการใหกู้ย้ืมเงินแก่ลกูคา้ซึ่งสรา้งรายไดจ้ากดอกเบีย้ไดส้งูกว่าการลงทนุ 

ค าถามจาก นายอดิศา เทพพิทกัษ์ อาสาผูพิ้ทกัษ์สิทธ์ิผูถื้อหุน้ เป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย 
ไดส้อบถาม ดงันี ้

- สดัส่วนค่าใชจ้่ายต่อรายไดป้ระมาณ 77% มีการบรหิารจดัการค่าใชจ้่ายอย่างไร 

- สดัส่วนค่าใชจ้่ายพนกังานเป็น 49% ต่อค่าใชจ้่ายรวม ส่วนใหญ่ประกอบดว้ยค่าใชจ้่ายอะไร 

นางสาววรางคณา อคัรสถาพร ผูจ้ดัการใหญ่ แจง้ใหท้ี่ประชมุทราบ ดงันี ้

- ค่าใช้จ่ายหลักของบริษัทฯ ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายดา้นบุคคลากร รวมถึงค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะการพฒันาแอปพลิเคชนัเพื่อยกระดบัประสิทธิภาพการใหบ้ริการ  และ
ขยายฐานลกูคา้ ทัง้นี ้การลงทุนดงักล่าวมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการสรา้งรายไดใ้นระยะยาว  และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการควบคมุตน้ทนุการด าเนินงาน 

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาอตัราส่วนค่าใชจ้่ายต่อรายได ้พบว่ามีแนวโนม้ลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วง 2–
3 ปีที่ผ่านมา สะทอ้นใหเ้ห็นถึงประสิทธิผลของการบริหารตน้ทุนควบคู่กับการเติบโตของรายไดข้อง
บรษิัทฯ 

ค าถามจาก นายอดิศา เทพพิทกัษ์ อาสาผูพิ้ทกัษ์สิทธ์ิผูถื้อหุน้ เป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุ
ไทย ไดส้อบถาม ดงันี ้

- ก าไรสทุธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีจ านวนต ่ากว่าก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จึงขอ
สอบถามถึงสาเหตุที่ส  าคญัของความแตกต่างดงักล่าว และขอทราบว่ามีบริษัทย่อยใดที่มีผลขาดทนุใน
ระดบัที่มีนยัส าคญั พรอ้มทัง้เหตผุลหลกัที่ท  าใหบ้รษิัทย่อยดงักล่าวประสบภาวะขาดทนุ 
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นางสาววรางคณา อคัรสถาพร ผูจ้ดัการใหญ่ แจง้ใหท้ี่ประชมุทราบ ดงันี ้

- โดยหลักมาเป็นผลมาจากภาวะซบเซาของตลาดคริปโตเคอรเ์รนซี (Cryptocurrency) ในปี 2567 จึง
ส่งผลใหบ้ริษัท เอ็กซส์ปริง ดิจิทลั จ ากัด มีผลการด าเนินการที่ขาดทุน แต่อย่างไรก็ดี กรมสรรพากรไดม้ี
มาตรการยกเวน้ขอ้จ ากัดทางภาษีตามที่แจง้ใหท้ราบในค าถามก่อนหนา้นี ้บริษัทฯ จึงคาดการณว์่า
มาตรการยกเวน้ขอ้จ ากัดทางภาษีจะส่งผลดีต่อผลการด าเนินการของบริษัท เอ็กซส์ปริง ดิจิทลั จ ากดั 
นอกจากนี ้ค่าใชจ้่ายของบรษิัท เอ็กซส์ปรงิ แอดวานซ ์โซลชูั่น จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยที่รบัผิดชอบดา้น
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษัทยังคงอยู่ในระดับสูง เนื่องจากเป็นการลงทุนในระยะ
เริ่มตน้ท่ีมุ่งเนน้การวางรากฐานระบบเทคโนโลยีเพื่อรองรบัการขยายธุรกิจในระยะยาว 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามเพิ่มเติม นายสภุชาญ จรณะกรณัย ์ไดข้อใหท้ี่ประชมุลงมติ โดยมติในวาระนี้
ใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม 

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  ส าหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นและ 
ผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี ้

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชมุและมีสิทธิออกเสียง จ านวนเสียง (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เห็นดว้ย 5,085,242,427 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวมจ านวนทัง้สิน้ 5,085,242,427 100.0000 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานในรอบปี 2567 

นางสาววรางคณา อคัรสถาพร ผูจ้ดัการใหญ่ แจง้ใหท้ี่ประชมุทราบว่า ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ ากัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 และขอ้บังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 ก าหนดให้
บริษัทฯ ตอ้งจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทนุส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี
หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ  10 ของทุนจด
ทะเบียน 

จากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจ านวน 217,811,530 บาท คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอ
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิใหบ้รษิัทฯ ด าเนินการดงันี ้
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1. จดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีเป็นทนุส ารองตามกฎหมายเพิ่มอีกจ านวน 10,890,577 บาท (คิดเป็นรอ้ยละ 5 
ของก าไรสทุธิประจ าปี 2567) จากเดิมจ านวน 118,741,094 บาท เป็นจ านวน 129,631,671 บาท (คิดเป็น
รอ้ยละ 2.42 ของทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ) เพื่อใหเ้ป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด และ 

2. จากผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2567 บรษิัทฯ มีก าไรสุทธิจากงบ
การเงินเฉพาะกิจการเป็นจ านวน 217,811,530 บาท อย่างไรก็ตาม เพื่อสนบัสนุนการด าเนินงาน
และการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต อีกทัง้เมื่อพิจารณาตน้ทุนในการด าเนินการจ่ายปันผลแลว้ 
พบว่าจ านวนเงินปันผลต่อหุน้อยู่ในระดบัที่ไม่คุม้ค่าต่อภาระค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้ง คณะกรรมการจึงมี
มติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 
2567 

จึงขอเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล
ส าหรบัผลการด าเนินงานในรอบปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ 

หลงัจากนัน้ นายสภุชาญ จรณะกรณัย ์ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามขอ้สงสยัต่าง ๆ  

ค าถามจาก นายอดิศา เทพพิทกัษ์ อาสาผูพิ้ทกัษ์สิทธ์ิผูถื้อหุน้ เป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุ
ไทย 

- อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (ROE) ส าหรบัปี 2567 อยู่ที่เท่าใด และบริษัทฯ มีกลยุทธ์หรือ
แนวทางใดในการสรา้งผลประโยชนใ์หแ้ก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุภาคส่วน โดยเฉพาะผูถื้อหุน้ 

- บรษิัทฯ มีแนวโนม้ในการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้หรือไม่ 

นางสาววรางคณา อคัรสถาพร ผูจ้ดัการใหญ่ แจง้ใหท้ี่ประชมุทราบ ดงันี ้

- อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (ROE) ส าหรบัปี 2567 อยู่ที่ 1.41 เพิ่มขึน้จาก 1.01 ในปี 2566 
แมอ้ตัราการเติบโตของ ROE จะยงัไม่สงูมากนกั เนื่องจากบรษิัทฯ อยู่ในช่วงของการลงทนุ อาทิเช่น การ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเพิ่มจ านวนบุคลากรเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ 
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ คาดว่าผลการด าเนินงานในปี 2568 จะปรบัตวัดีขึน้ ซึ่งจะส่งผลให ้ROE มีแนวโนม้
ปรบัตวัเพิ่มขึน้ 

- ส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2567 ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ มีมติงดการจ่ายเงินปันผล โดย
พิจารณาจากตน้ทุนที่เก่ียวขอ้งกับการด าเนินการจ่ายปันผล ซึ่งส่งผลใหจ้ านวนเงินปันผลต่อหุน้ อยู่ใน
ระดบัที่ไม่เหมาะสมเมื่อเทียบกับค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ คาดว่าผลการด าเนินงานในปี 
2568 จะมีความสามารถในการจ่ายเงินปันผลได ้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม นายสุภชาญ จรณะกรัณยไ์ดข้อให้ที่ประชุมลงมติ โดยมติในวาระนีใ้ช้
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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มติทีป่ระชุม 

 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล
ส าหรับผลการด าเนินงานในรอบปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 99.4001 ของจ านวนเสียงของ 
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชมุและมีสิทธิออกเสียง จ านวนเสียง (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เห็นดว้ย 5,054,740,517 99.4001 
ไม่เห็นดว้ย 22,186,800 0.4362 
งดออกเสียง 8,315,110 0.1635 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวมจ านวนทัง้สิน้ 5,085,242,427 100.0000 

วาระที ่6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

นางสาววรางคณา อคัรสถาพร ผูจ้ดัการใหญ่ แจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า ตามที่มาตรา 71 แห่งพระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัดและขอ้บังคับของบริษัทฯ ขอ้ 18 ไดก้ าหนดให ้ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี
ของทุก ๆ  ปี กรรมการจ านวนหนึ่งในสามจะตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระ โดยใหก้รรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุ
เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ทัง้นี ้กรรมการซึ่งครบก าหนดตามวาระสามารถรบัการเลือกตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการอีกก็ได ้ 

ซึ่งในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้นีม้ีกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระ ไดแ้ก่ 

1. นายธนารกัษ์ พงษ์เภตรา - กรรมการอิสระ 

- ประธานกรรมการ 

- ประธานคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

- กรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

2. นพ. ไพโรจน ์บญุคงชื่น - กรรมการอิสระ 

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

3. นายกติติชยั รกัตะกนษิฐ์ - กรรมการอิสระ 

- ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน 

- กรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

เพื่อความสะดวกและโปร่งใสต่อผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น กรรมการที่เก่ียวข้องในวาระนี ้ไดแ้ก่ 
นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา นพ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น และนายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่พน้
จากต าแหน่งตามวาระไดอ้อกจากที่ประชมุชั่วคราวจนกว่าจะมีการลงคะแนนเสียง 
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หลงัจากนัน้ นางสาววรางคณา อคัรสถาพร ผูจ้ดัการใหญ่ ไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ เล็งเห็นถึง
ความส าคญัของการบรหิารงานภายใตน้โยบายการก ากับดแูลกิจการที่ดี และตระหนักถึงความส าคัญของผูมี้
ส่วนไดส้่วนเสียทุกกลุ่มว่าเป็นแรงสนับสนุนที่ส  าคญัต่อการเจริญเติบโตและความส าเร็จของบริษัทฯ 
และเพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัการดแูลอย่างเท่าเทียมกนัในสิทธิต่าง ๆ ที่ผูถื้อหุน้พึงมีและพึงได ้บรษิัทฯ จึงไดเ้ปิด
โอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีถือหุน้ไม่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 5 ของทนุช าระแลว้ของบรษิัทฯ  สามารถเสนอชื่อบคุคลเพื่อเขา้รบั
การเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ ไดใ้นระหว่างวนัที่ 14 พฤศจิกายน 2567 ถึงวนัที่ 31 มกราคม 2568 โดย
แจง้ใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเว็บไซตข์องบรษิัทฯ ปรากฏ
ว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอชื่อบคุคลเพื่อเขา้รบัการคดัเลือกเป็นกรรมการของบรษิัทฯ แต่อย่างใด 

ทั้งนี ้บุคคลที่ไดร้ับการเสนอชื่อในครัง้นีไ้ดผ่้านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ ก าหนด  และมี
คุณสมบตัิเป็นไปตามกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ โดยคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย) ไดพ้ิจารณาคณุสมบตัิของกรรมการทัง้ 
3 ท่าน ที่พน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถว้นตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ
บรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และไม่มีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจในการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการบริษัทฯ 
ตามประกาศของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) และตามกฎหมายที่
เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้ง กรรมการทั้ง  3 ท่าน เป็นผู้มีความรู ้ ความสามารถ 
ประสบการณใ์นธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ   สามารถที่จะช่วยพฒันาบริษัทฯ ได ้จึงได้
เสนอชื่อกรรมการทัง้ 3 ท่านขา้งตน้ใหค้ณะกรรมการพิจารณาเพื่อเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กลบัเขา้เป็น
กรรมการอีกวาระหน่ึง 

รายละเอียดเก่ียวกบัประวตัิกรรมการ สดัส่วนการเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการ/กรรมการชดุย่อยในรอบปีที่
ผ่านมา สดัส่วนการถือหุน้ การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในบรษิัทอื่น และความสมัพนัธใ์นลกัษณะอื่น
ที่เก่ียวขอ้ง และหลกัเกณฑว์ิธีการสรรหาปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ของหนงัสือเชิญประชมุ 

เพื่อความโปรง่ใสและเป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี นางสาววรางคณา อคัรสถาพร ผูจ้ดัการใหญ่ 
ไดเ้สนอใหก้ารลงมติในวาระเลือกตัง้กรรมการนีล้งมติเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล โดยมติในวาระนีใ้ช้
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

บคุคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่  
จะพึงมี ในกรณีที่บคุคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการ ที่จะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานท่ีประชมุเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด ตามขอ้บังคับของบริษัทฯ ขอ้ 15 
จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณา 

หลงัจากนัน้ นายสภุชาญ จรณะกรณัยไ์ดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามขอ้สงสยัต่าง ๆ 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม นายสุภชาญ จรณะกรัณยไ์ดข้อให้ที่ประชุมลงมติ โดยมติในวาระนีใ้ช้
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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มติทีป่ระชุม  

ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามก าหนดวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียงเลือกตั ้งกรรมการ
รายบุคคล เป็นดังนี ้

1) นายธนารกัษ์ พงษ์เภตรา 

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชมุและมีสิทธิออกเสียง จ านวนเสียง (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 5,085,227,427 99.9997 
ไม่เห็นดว้ย 15,000 0.0002 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวมจ านวนทัง้สิน้ 5,085,242,427 100.0000 

2) นพ. ไพโรจน ์บญุคงชื่น 

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชมุและมีสิทธิออกเสียง จ านวนเสียง (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 5,085,227,427 99.9997 
ไม่เห็นดว้ย 15,000 0.0002 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวมจ านวนทัง้สิน้ 5,085,242,427 100.0000 

3) นายกิตติชยั รกัตะกนิษฐ์ 

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชมุและมีสิทธิออกเสียง จ านวนเสียง (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 5,085,242,427 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวมจ านวนทัง้สิน้ 5,085,242,427 100.0000 

หลังจากนั้น นายสุภชาญ จรณะกรณัย ์ไดเ้ชิญ นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา นพ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น และ
นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ กลบัเขา้หอ้งประชมุเพื่อเขา้สู่วาระถดัไป 
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วาระที ่7 พิจารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2568 

นางสาววรางคณา อคัรสถาพร ผูจ้ดัการใหญ่ เสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ส าหรบัปี 2568 ตามรายละเอียดดงันี ้

พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 90 วรรค 2 และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 16 ไดก้ าหนดใหก้ารจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการใหเ้ป็นไปตามมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ ซึ่งมาตรา 90 วรรค 2 แห่งพระราชบญัญัติบรษิัท
มหาชนจ ากดั ก าหนดใหก้ารอนมุตัิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองใน
สามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 

หลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนการเสนอค่าตอบแทน  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพ้ิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการโดยพิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง  ๆ และเปรียบเทียบ
อ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจแลว้ จึงเห็นสมควร
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งประกอบดว้ยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบีย้ประชุมส าหรบัปี 2568 
รวมกนัเป็นจ านวนไม่เกิน 7,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

• ค่าตอบแทนรายเดือน 

- ประธานคณะกรรมการบรษิัทฯ จะไดร้บัค่าตอบแทนรายเดือนเป็น 2 เท่า ของกรรมการอื่น ๆ 

- กรรมการอื่น ๆ จะไดร้บัค่าตอบแทนรายเดือนจ านวน 25,000 บาทต่อเดือน 

• ค่าเบีย้ประชุม 

คณะกรรมการ ประธาน 

(บาท/ครัง้) 

กรรมการ 

(บาท/ครัง้) 

(เฉพาะกรรมการท่ีเขา้
ประชมุ) 

คณะกรรมการบรษิัท 30,000 20,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ 30,000 25,000 
คณะกรรมการชดุย่อยอื่น ๆ 25,000 20,000 

• ค่าตอบแทนอื่นๆ / สิทธิประโยชนอ์ื่นๆ 

ไม่มี 

ข้อมูลเปรียบเทยีบค่าตอบแทนในปีทีผ่่านมา  

ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2567 มีมติอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2567 รวมกันเป็นจ านวน
ไม่เกิน 7,000,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนดงักล่าวประกอบดว้ยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบีย้ประชุมโดยไม่มี
ค่าตอบแทนอื่น ทัง้นี ้ค่าตอบแทนกรรมการท่ีจ่ายจรงิในปี 2567 รวมทัง้สิน้เท่ากบั 3,885,000 บาท 
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ทัง้นี ้กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิารจะไม่ไดร้บัค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบีย้ประชมุในฐานะกรรมการ 

ปัจจบุนั บรษิัทฯ มีคณะกรรมการชดุย่อย ดงันี ้

1. คณะกรรมการบรหิาร 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

3. คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

5. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน 

รายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยระบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล
ประจ าปี/รายงานประจ าปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ภายใตห้วัขอ้ “คณะกรรมการชุดย่อย” ปรากฏตาม
เอกสารแนบ 2 ของหนงัสือเชิญประชมุ 

หลงัจากนัน้ นายสภุชาญ จรณะกรณัยไ์ดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามขอ้สงสยัต่าง ๆ  

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม นายสุภชาญ จรณะกรัณยไ์ดข้อให้ที่ประชุมลงมติ โดยมติในวาระนีใ้ช้
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึ่งมาประชมุ 

มติทีป่ระชุม 

 ทีป่ระชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2568 รวมกัน เป็นจ านวน
ไม่เกิน 7,000,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ซึ่งไม่น้อยกว่า
สองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุม ดังนี ้

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชมุและมีสิทธิออกเสียง จ านวนเสียง (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เห็นดว้ย 5,085,242,427 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวมจ านวนทัง้สิน้ 5,085,242,427 100.0000 

วาระที ่8 พิจารณาอนุมตัิจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบของบ าเหน็จส าหรับผลประกอบการปี 2567 

นางสาววรางคณา อคัรสถาพร ผูจ้ดัการใหญ่ เสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมตัิจ่ายค่าตอบแทนกรรมการใน
รูปแบบของบ าเหน็จส าหรบัผลประกอบการปี 2567 ตามรายละเอียดดงันี ้

พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัดมาตรา 90 วรรค 2 และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 16 ไดก้ าหนดใหก้ารจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการใหเ้ป็นไปตามมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ ซึ่งมาตรา 90 วรรค 2 แห่งพระราชบญัญัติบรษิัท
มหาชนจ ากดัก าหนดใหก้ารอนมุตัิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองใน
สามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 
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คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณา
อย่างรอบคอบแลว้ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบ
ของบ าเหน็จส าหรบัผลประกอบการปี 2567 รวมกันเป็นจ านวนไม่เกิน 2,400,000 บาท โดยมีหลกัเกณฑใ์น
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบของบ าเหน็จ ดงันี ้

• รอ้ยละ 50 ของเงินบ าเหน็จ จะจดัสรรใหแ้ก่กรรมการบริษัทฯ ที่ด  ารงต าแหน่งในระหว่างปี เป็นจ านวนเท่า ๆ  
กนั โดยจดัสรรตามสดัส่วนของระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง และ 

• รอ้ยละ 50 ของเงินบ าเหน็จ จะจดัสรรใหแ้ก่กรรมการในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตามจ านวนครัง้ที่เขา้
ร่วมประชุม โดยประธานของคณะกรรมการชุดต่าง  ๆ  ที่เขา้ร่วมประชุมจะไดร้บัการจดัสรรเป็น 1.5 เท่า
ของกรรมการอื่น ๆ  

ทั้งนี ้กรรมการที่เป็นผูบ้ริหารจะไม่ไดร้ับค่าตอบแทนในรูปแบบของบ าเหน็จในฐานะกรรมการ  จึงขอใหท้ี่
ประชมุพิจารณา 

หลังจากนั้น นายสุภชาญ จรณะกรัณย์ไดเ้ปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัยต่าง  ๆ  โดยมีผู้ถือหุ้น
สอบถามเพิ่มเติมดงันี ้

ค าถามจาก นายอดิศา เทพพิทกัษ์ อาสาผูพิ้ทกัษ์สิทธ์ิผูถื้อหุน้ เป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุ
ไทย ไดส้อบถาม ดงันี ้

- บริษัทฯ ใชอ้ตัราหรือหลกัเกณฑใ์ดในการพิจารณาจดัสรรเงินบ าเหน็จกรรมการ เนื่องจากในปีที่ผ่านมา
บริษัทฯ มีก าไรสทุธิในระดบัที่ยงัไม่เพียงพอส าหรบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ จึงใคร่ขอสอบถาม
ถึงเหตผุลและความเหมาะสมของการจดัสรรเงินบ าเหน็จในสถานการณด์งักล่าว 

- บริษัทฯ มีแนวโนม้ในการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้หรือไม่นางสาววรางคณา อัครสถาพร ผูจ้ัดการ
ใหญ่ แจง้ใหท้ี่ประชมุทราบ ดงันี ้

- การพิจารณาจดัสรรเงินบ าเหน็จกรรมการพิจารณาจากผลก าไรสทุธิและผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ 
ที่มีการเติบโตขึน้ โดยอยู่ภายใตง้บประมาณที่ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

ส าหรบัปี 2567 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิในระดบัที่เพียงพอต่อการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ อย่างไรก็ตาม 
ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ ไดพ้ิจารณาตน้ทนุที่เก่ียวขอ้งกบักระบวนการจ่ายเงินปันผลอย่างรอบคอบ
แลว้เห็นว่า จ านวนเงินปันผลต่อหุน้ที่ผูถื้อหุน้จะไดร้บัอยู่ในระดบัที่ไม่เหมาะสมเมื่อเทียบกับค่าใชจ้่าย     
ในการด าเนินการทัง้หมด จึงมีมติใหง้ดการจ่ายเงินปันผลในปีดงักล่าว ทัง้นี ้บริษัทฯ คาดว่าผลการด าเนินงาน
ในปี 2568 จะปรบัตวัดีขึน้ และจะมีความสามารถในการจ่ายเงินปันผลไดอ้ย่างเหมาะสม 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามเพิ่มเติม นายสภุชาญ จรณะกรณัยไ์ดข้อใหท้ี่ประชมุลงมติ โดยมติในวาระนี้
ใชค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึ่งมาประชมุ 
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มติทีป่ระชุม 

 ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบของบ าเหน็จส าหรับผลประกอบการ
ปี 2567 รวมกันเป็นจ านวนไม่เกิน 2,400,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง
ร้อยละ 99.9999 ซึ ่งไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะซ่ึงมาประชุม ดังนี ้

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชมุและมีสิทธิออกเสียง จ านวนเสียง (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เห็นดว้ย 5,085,241,178 99.9999 
ไม่เห็นดว้ย 1,249 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวมจ านวนทัง้สิน้ 5,085,242,427 100.0000 

วาระที ่9 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับปี 2568 

นางสาววรางคณา อคัรสถาพร ผูจ้ดัการใหญ่ เสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่า
สอบบัญชีส าหรับปี  2568 ตามรายละเอียดดงันี ้

ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  มาตรา 120 และขอ้บังคับของบริษัทฯ ขอ้ 56 ก าหนดให ้
ที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ  ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ 
โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้
ผูส้อบบญัชีจาก บรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ตามรายชื่อต่อไปนี ้เป็นผูส้อบบญัชีบรษิัทฯ ประจ าปี 2568 

1. นางสาวสมใจ คณุปสตุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4499 และ/หรือ 

 (เป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัทฯ ปี 2564 หรือคดิเป็นจ านวน 1 ปี) 

2. นางสาวรชัดา ยงสวสัดิ์วาณิชย ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4951 และ/หรือ 

 (เป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัทฯ ปี 2567 หรือคดิเป็นจ านวน 1 ปี) 

3. นางสาววรรณวิไล เพชรสรา้ง ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 5315 และ/หรือ 

 (เป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัทฯ ปี 2565 –  ปี 2566 หรือคิดเป็นจ านวน 2 ปี) 

4. นางสาวบงกต เกรยีงพนัธุอ์มร ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 6777 

 (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัทฯ) 

ผูส้อบบญัชีขา้งตน้มีประวตัิการปฏิบตัิหนา้ที่ในฐานะผูส้อบบญัชีเป็นอย่างดี และไม่มีความสมัพนัธห์รอื
ส่วนไดเ้สียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่ เ กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยใน
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กรณีที่ผูส้อบบญัชีตามรายนามที่กล่าวมานีไ้ม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดใ้หบ้ริษัทฯ ใหส้ านกังาน อีวาย จ ากดั 
เป็นผูม้ีอ  านาจแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตคนอื่นของบรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดัเป็นผูป้ฏิบตัิหนา้ที่แทนได ้

อนึ่ง ผูส้อบบญัชีดงักล่าวเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทย่อยดว้ย โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับผูส้อบบัญชีปรากฏตาม
เอกสารแนบ 4 ของหนงัสือเชิญประชมุ 

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุน้
พิจารณาอนุมตัิค่าสอบบญัชีงบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 2568 เป็นเงินจ านวน 1,300,000 บาท โดยไม่
รวมค่าบรกิารอื่น  

ทัง้นี ้นางสาววรางคณา อคัรสถาพร ผูจ้ดัการใหญ่ ไดแ้จง้ต่อที่ประชมุว่า ค่าสอบบญัชีของบรษิัทฯ ในปี 2567 
เป็นเงินจ านวน 1,100,000 บาท และไม่มีค่าบรกิารอื่น  

หลงัจากนัน้ นายสภุชาญ จรณะกรณัย ์ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามขอ้สงสยัต่าง ๆ 

ค าถามจาก คุณวันชัย เลิศศรีจตุพร อาสาผู้พิทักษ์สิทธ์ิผู้ถือหุ้น เป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริม 
ผูล้งทนุไทย ไดส้อบถาม ดงันี ้

- บรษิัทบญัชี “Big 4” ไดแ้ก่ Deloitte, Ernst & Young (EY), PwC และ KPMG เป็นผูน้  าในดา้นการน า AI 
มาใชต้รวจสอบเอกสาร และตรวจสอบบญัชี ซึ่งมีความแม่นย าและรวดเรว็ ลดเวลาและค่าใชจ้า่ยไดม้าก 
แมเ้หตผุลในการขอปรบัค่าสอบบญัชีคือปรมิาณงานตรวจสอบท่ีเพิ่มขึน้และซบัซอ้นขึน้ แต่บรษิัทฯ ไดม้ี
การหารือกับ EY เก่ียวกับประเด็นดงักล่าวก่อนตดัสินใจอนุมตัิใหป้รบัค่าสอบบญัชีขึน้เป็น 1,300,000 
บาท จาก 1,100,000 บาทในปี 2567 หรือไม่ 

นางสาววรางคณา อคัรสถาพร ผูจ้ดัการใหญ่ แจง้ใหท้ี่ประชมุทราบ ดงันี ้

- สาเหตุหลกัของปรบัค่าสอบบญัชีขึน้เป็น 1,300,000 บาท จาก 1,100,000 บาท เนื่องจากปริมาณและ
ความซบัซอ้นของธุรกรรมของบริษัทฯ ที่มีเพิ่มขึน้ แต่อย่างไรก็ตาม ในปีถัดไปจะมีการน าขอ้เสนอเรื่อง
การน า AI มาปรบัใชใ้นงานตรวจสอบบญัชีเพื่อหารือกบั EY ในการเจรจาต่อรองค่าสอบบญัชีต่อไป 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม นายสุภชาญ จรณะกรัณยไ์ดข้อให้ที่ประชุมลงมติ โดยมติในวาระนี ้ใช้
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  มติทีป่ระชุม 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับปี 2568 ตามรายละเอียด
ที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 99.9999 ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
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ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชมุและมีสิทธิออกเสียง จ านวนเสียง (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เห็นดว้ย 5,085,241,178 99.9999 
ไม่เห็นดว้ย 1,249 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวมจ านวนทัง้สิน้ 5,085,242,427 100.0000 

วาระที ่10 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 

หลังจากที่ประชุมได้ประชุมตามระเบียบวาระเสร็จสิน้แล้ว ที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดจะพิจารณาอีก  
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอขอ้คิดเห็นและสอบถามขอ้สงสยัต่าง ๆ เพิ่มเติม ดงันี ้

ค าถามจาก คุณวันชัย เลิศศรีจตุพร อาสาผู้พิทักษ์สิทธ์ิผู้ถือหุ้น เป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริม 
ผูล้งทนุไทย ไดส้อบถาม ดงันี ้

- ตามที่ผูบ้รหิารไดช้ีแ้จงในวาระท่ี 5 ที่ผ่านมาว่า บรษิัทฯ มีภาระค่าใชจ้่ายสงูจนไม่เอือ้อ านวยใหส้ามารถ
จ่ายเงินปันผลได ้ท าไมการจ่ายบ าเหน็จกรรมการยงัมีความจ าเป็นเรง่ด่วนในรอบบญัชีนี ้หรือบรษิัทฯ มี
ทางเลือกอื่นหรือไม่ เช่น การเล่ือนการจ่ายบ าเหน็จไปจนกว่าบรษิัทจะมีสถานะการเงินที่มั่นคงเพียงพอ
ส าหรบัจ่ายเงินปันผลดว้ย และคณะกรรมการสรรหาฯ ใชห้ลกัเกณฑห์รือผลงานอะไรในการพิจารณา
จ่ายบ าเหน็จกรรมการในขณะที่ผลประกอบการยงัไม่เอือ้อ านวยใหบ้รษิัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้
ผูถื้อหุน้ได ้

นายระเฑียร ศรีมงคล ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร แจง้ใหท้ี่ประชมุทราบ ดงันี ้

- คณะกรรมการบรษิัทในชดุต่าง ๆ ถือเป็นกลไกส าคญัในการขบัเคล่ือนผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ให้
เติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2567 ดงันัน้ เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจในการปฏิบตัิหนา้ที่อยา่งมีประสิทธิภาพ
ในปี 2568 บริษัทฯ เห็นสมควรจัดสรรเงินบ าเหน็จใหแ้ก่กรรมการที่ไม่ใช่ฝ่ายบริหาร ทั้งนี ้การจัดสรร
ดงักล่าวด าเนินการภายใตง้บประมาณที่ไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้และจ านวนเงินที่จดัสรรใหถื้อ
ว่าอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมและไม่เป็นภาระต่อฐานะการเงินของบรษิัทฯ 

- ส าหรบันโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ ยงัคงยึดมั่นในแนวทางการสรา้งผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาถึงตน้ทุนในการด าเนินการจ่ายเงินปันผลแลว้ พบว่าไม่คุม้ค่า 
โดยเฉพาะในกรณีของผูถื้อหุน้รายย่อยซึ่งอาจไดร้บัเงินปันผลในจ านวนนอ้ยมาก บริษัทฯ จึงเห็นสมควร
งดการจ่ายเงินปันผลในปีนี ้และพิจารณาว่าการน าเงินก าไรไปบริหารจัดการเพื่อสรา้งผลตอบแทนที่
ยั่งยืนในระยะยาว จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ว่าจะสามารถ
จ่ายเงินปันผลไดใ้นปี 2568 
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เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ไดข้อเป็นตัวแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ กล่าว
ขอบคณุผูถื้อหุน้ท่ีไดส้ละเวลามารว่มประชมุและไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่า ความเห็น ค าถาม และขอ้เสนอต่าง ๆ 
นั้น ทางคณะกรรมการบริษัทฯ จะรบัไวพ้ิจารณาเพื่อปรบัปรุงการด าเนินการของบริษัทฯ ต่อไป และขอปิด
ประชมุ 

โดยการประชุมครัง้นี ้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมดว้ยตัวเองและผู้รับมอบฉันทะ รวมจ านวน 44 ราย รวมจ านวนหุ้นไดท้ั้งสิน้ 
5,085,242,427 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 47.5247 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯ  

ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไดม้ีการบนัทึกภาพการประชมุในครัง้นีใ้นลกัษณะส่ือวิดีทศัน ์

ปิดประชมุเวลา 11.45 น.  

 
 
 
 
 

 
นายธนารกัษ์ พงษ์เภตรา 

ประธานท่ีประชมุ 


